

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP

Tam Đường, ngày tháng 6 năm 2024

V/v tham mưu nội dung Hội nghị Đối
thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với
đại diện hội viên nông dân năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND-HND ngày 11/6/2024 của UBND huyện và Hội Nông dân huyện Tam Đường về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với hội viên nông dân SXKD giỏi, cán bộ Hội Nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2024.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung đối thoại, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn tham mưu lãnh đạo UBND huyện chuẩn bị nội dung trả lời và trực tiếp trả lời một số kiến nghị, phản ánh của hội viên nông dân SXKD giỏi, cán bộ Hội Nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP, cụ thể như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn

1.1. Đại biểu xã Giang Ma

- Một số năm trở lại đây, việc phát triển mạnh cây Hoa Hồng trên địa bàn xã Giang Ma đã đem lại thu nhập khá cao cho một số hộ trồng; tuy nhiên, việc trồng Hoa Hồng có tác động rất tiêu cực đến đất đai, ảnh hưởng lớn đến môi trường, phát triển bền vững và để lại hậu quả khó lường cho nhiều năm sau. UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tạm dừng thuê đất, phát triển mở rộng diện tích cây Hoa Hồng (Công văn: số 1127/UBND-NN&PTNT ngày 31/8/2022; số 700/UBND-NN&PTNT ngày 24/3/2023; số 139/UBND-NN&PTNT ngày 25/01/2024 của UBND huyện,...). Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản; tuy nhiên một số hộ không chấp hành, tiếp tục mở rộng quy mô trồng Hoa Hồng; đồng thời, việc xử lý cũng đang gặp những khó khăn, lúng túng (căn cứ pháp lý, quy trình, cách xử lý). Xin đồng chí Chủ tịch cho biết các giải pháp cụ thể của UBND huyện chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề nêu trên, với mong muốn không chỉ tạm dừng mở rộng mà còn là giảm tối đa diện tích trồng Hoa Hồng (xử lý đề đất đai, việc gây ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước; quy trình, thủ tục, cách làm, thời điểm xử lý,...)?

- Trong những năm qua, huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển cây ăn quả ôn đới tại một số xã trên địa bàn huyện, trong đó có xã Giang Ma. Hiện tại diện tích cây Lê trên địa xã là 55,35 ha (100% đã cho thu hoạch). Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh, huyện và một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc; hiện tại cây Lê phát triển tương đối tốt; quả Lê từ cỡ Slide từ 5,6 quả - 10,12 quả/01 kg, đến nay đã đạt 03 quả/01 kg; chất lượng, mẫu mã sản phẩm quả Lê và giá bán được nâng lên; một số hộ thu nhập (đã trừ chi phí) tính trên 01 ha trồng Lê đạt trên 250 triệu đồng/năm; quả Lê của xã Giang Ma đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Đa số hộ trồng Lê chưa nắm vững được kỹ thuật chăm sóc, chưa làm tốt việc vin cành, cắt tỉa, tạo tán, tỉa quả, phòng trừ sâu bệnh; thực hiện quy trình canh tác và đầu tư phân bón chưa đảm bảo; chất lượng, mẫu mã sản phẩm đa số không đạt yêu cầu; việc quản bá, giới thiệu sản phẩm còn hạn chế; chủ yếu bán trên địa bàn huyện và thành phố Lai Châu; giá bán tương đối thấp, cao nhất khoảng 40.000 đồng/kg, đa số chỉ bán được giá từ 15.000 - 25.000 đồng/kg; đồng thời, chưa xây dựng được liên kết giữa chặt chẽ giữa người sản xuất và phân phối sản phẩm,... Việc phát triển cây Lê là chủ trương đúng đắn của huyện, phát huy lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã Giang Ma, Nùng Nàng và một số xã khác, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thay mặt Hội Nông dân xã Giang Ma tôi kính mong UBND và đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chỉ đạo để cải thiện, khắc phục những hạn chế nêu trên; để cây Lê thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

1.2. Đại biểu xã Bình Lư

- Thời gian vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND huyện, Hội Nông dân huyện, phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN huyện, cấp ủy, chính quyền xã; trên địa bàn xã Bình Lư đã xây dựng được 02 Tổ hợp tác sản xuất rau, củ, quả theo hướng VietGAP, có ứng dụng công nghệ cao (nhà lưới, nhà màng, tưới tự động,...). Đây là hướng đi, cách làm phù hợp với xu thế và có triển vọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn, khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ. Xin đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm về chủ trương, định hướng, lộ trình, cách làm của huyện trong công tác quy hoạch, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; việc chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; việc xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm OCOP; việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa; việc tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng trong tổ chức sản xuất, chuyển giao khoa học - công nghệ; về thông tin, kết nối giữa sản xuất với thị trường,...

- Hiện nay diện tích đất trồng cây Dong riêng trên địa bàn xã Bình Lư đa phần đã và đang bị nhiễm mầm bệnh (Nấm, khoảng 30 ha), chưa có biện pháp xử lý, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng tinh bột dong. Mặt khác, những năm vừa qua nhiều hộ làm miến dong của xã đã tiếp tục đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất miến; do đó, nhu cầu về tinh bột dong là khá lớn (khoảng 600 - 700 tấn bột/năm, tương đương 100 - 120 ha cây dong giềng). Xin đề nghị đồng chí Chủ tịch thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển vùng trồng để đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất tinh bột dong và duy trì, phát triển sản xuất miến dong trên địa bàn xã.

1.3. Đại biểu xã Bản Bo

Sau Hội nghị đối thoại năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với Công ty cổ phần chè Tam Đường giải quyết tiền Chè còn nợ của năm 2022 và 2023 cho nông dân xã Bản Bo. Qua năm tình hình tại các bản, năm 2022 Công ty đã cơ bản giải quyết xong; tuy nhiên năm 2023, Công ty chè Tam Đường còn nợ tiền mua Chè búp tươi của nông dân 07 bản xã Bản Bo số tiền trên 7,2 tỷ đồng; năm 2024 cơ bản chưa thanh toán. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, công ty đã vi phạm hợp đồng ký với người nông dân; ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư chăm sóc, thâm canh cây Chè và đời sống của nhiều hộ nông dân trong xã. Nhân Hội nghị đối thoại này, Hội Nông dân xã Bản Bo kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, can thiệp giúp đỡ giải quyết dứt điểm tình trạng Công ty cổ phần chè Tam Đường nợ tiền mua chè của nông dân năm vừa qua và trong những năm tới để việc liên kết giữa doanh nghiệp và người dân được chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

1.4. Đại biểu xã Tả Lèng

- Gạo Tẻ Râu trồng ở khu vực xã Tả Lèng cho chất lượng tốt, được thị trường ưu chuộng. Thời gian vừa qua Công ty Quế Lâm đã liên kết với người dân sản xuất 5,6 ha lúa Tẻ Râu ở bản Lùng Than theo hướng hữu cơ gắn với bao tiêu sản phẩm cho kết quả rất tốt. Đồng thời, huyện cũng đã quan tâm quy hoạch phát triển 60 ha lúa Tẻ Râu ở cánh đồng Thèn Pả. Hiện tại một số hộ nông dân rất mong muốn xây dựng sản phẩm gạo Tẻ Râu đạt tiêu chuẩn OCOP; thời gian tới mong muốn phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của huyện.

- Kênh mương Hạng A Su - bản Pho Xin Chải, xã Tả Lèng dài khoảng 06 km (hiện trạng là kênh đất), phục vụ tưới tiêu cho khoảng 60 ha ruộng và hơn 100 hộ dân sử dụng nước. Năm 2019, tại Hội nghị đối thoại với đồng chí Bí thư huyện ủy (đ/c Hoàng Quốc Khánh) đã hứa sẽ đầu tư, kiên cố hóa trong giai đoạn

2021 - 2025; đến thời điểm hiện tại tuy kênh đã có trong danh mục đầu tư của giai đoạn này, nhưng chưa được triển khai. Người dân rất mong mỏi được đầu tư sớm để phục vụ phát triển sản xuất. Vậy, kính mong đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông tin về nguyên nhân chưa triển khai thực hiện? Lộ trình xây dựng kênh mương nêu trên trong thời gian tới?

1.5. Đại biểu thị trấn Tam Đường

Một số năm gần đây, nhiều hộ dân ở bản Nà Đa, Tiên Bình, thị trấn Tam Đường đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích sản xuất lúa một vụ và ngô thiếu nước sang trồng cây khoai sọ cho hiệu quả kinh tế khá cao. Hiện tại, ở bản Nà Đa và Tiên Bình có khoảng 70 hộ trồng cây khoai sọ, diện tích khoảng 30 ha; nguồn giống bao gồm cả giống bản địa và nhập từ Hải Dương về; năng suất bình quân đạt 13 tấn/ha; chất lượng tốt, được thị trường đón nhận; giá bán trung bình khoảng 22.000 đồng/kg, được thương lái thu mua tận vườn, chủ yếu xuất về Hải Dương để làm nguyên liệu sản xuất bánh kẹo và một số ít xuất đi Trung Quốc. Thu nhập từ cây khoai sọ (sau khi đã trừ chi phí) đạt trên 250 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao đáng kể đời sống người nông dân.

Tuy nhiên, việc sản xuất của nông dân chưa có sự thống nhất về quy trình; chưa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn nào; chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; chưa liên kết trực tiếp được với các Nhà máy sản xuất, chế biến sâu; chưa có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất,... Nhân Hội nghị đối thoại hôm nay, kính mong đồng chí Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện sớm nghiên cứu khảo sát, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, tính khả thi, triển vọng phát triển của cây khoai sọ ở thị trấn Tam Đường để có kế hoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, điện lực Thành Phố, UBND xã Bình Lư, Tả Lèng

2.1. Đại biểu xã Bình Lư

Thời gian qua việc say xát tinh bột dong trên địa bàn xã đã tác động không nhỏ đến môi trường (đất, nước, không khí); ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất, nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm miến dong Bình Lư. Được biết huyện đã có định hướng quy hoạch khu vực say xát tinh bột dong tập trung ở vị trí phía dưới Nghĩa trang nhân dân huyện thuộc bản Km2, xã Bình Lư. Vậy, xin đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện thông tin về kế hoạch, lộ trình của huyện đầu tư hạ tầng khu vực sản xuất tinh bột dong ở xã Bình Lư, để góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, thúc đẩy sản xuất sạch, an toàn.

2.2. Đại biểu xã Tả Lèng

Một số hộ dân trên địa bàn xã Tả Lèng chưa được đầu tư kéo điện lưới quốc gia (Nhóm 11 hộ ở bản Pho Xin Chải; 09 hộ ở bản Phìn Ngan Xin Chải và 08 hộ bản Lùng Than; hiện tại người dân đã tự kéo đường điện, điện yếu, không đảm bảo an toàn). Tuy đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay các nhóm hộ nêu trên vẫn chưa được đầu tư đường điện. Vậy, kính mong đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiến nghị với Điện lực Lai Châu khẩn trương khảo sát, lập phương án, triển khai đầu tư đường điện cho các nhóm hộ nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của Hội viên Nông dân gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện - Đ/c Thế Anh, SĐT: 0965.539.000) trước ngày **24/6/2024**. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị nội dung trả lời, báo cáo lãnh đạo UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo